



นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นว่าบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทและในห่วงโซ่คุณค่า ตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) และหลักการที่ว่าด้วยการปกป้องสิทธิ (Protect) การเคารพสิทธิ (Respect) และการเยียวยา (Remedy) ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น เพื่อการเป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและครบวงจร โดยนโยบายสิทธิมนุษยชนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน** บริษัท ต้องดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดข้อมูลส่วนตัว รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทและในห่วงโซ่คุณค่า ที่ครอบคลุมพนักงาน ลูกจ้าง คู่ค้า ผู้รับเหมา และชุมชน อีกทั้ง การดำเนินธุรกิจของ ช.การช่าง ต้องปราศจากการใช้แรงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนดและการใช้แรงงานบังคับ ภายในบริษัทหรือภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
- 2. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม** การดำเนินธุรกิจของ บริษัท ต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และมีการดูแลสิทธิของพนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าตอบแทน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน มาตรฐานการครองชีพ เสรีภาพในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรอง การจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียม เป็นต้น
- 3. การตรวจสอบ** บริษัท ต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) อย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรวมถึงกำหนดการเยียวยาต่อผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 4. สื่อสารและเผยแพร่** บริษัท ต้องสื่อสารและเผยแพร่ผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนเช่น ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในองค์กรและห่วงโซ่คุณค่า จำนวนเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน การแก้ไขเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566